

ประจำวันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560

### รัฐสั่งบดข้าว ‘สต็อกรัฐ’ ก่อนขาย ป้องกันปลอมปนเพื่อบริโภค

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานอนุกรมพิจารณาการระบายข้าว เปิดเผยว่าจากการหารือต่างประเทศในเวทีต่างๆ ทุกฝ่ายเห็นไปในทางเดียวกันว่า กลไกราคาสินค้าเกษตรทั่วโลกจะเชื่อมโยงถึงกันหมด เป็นเรื่องปกติที่ราคาอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสถานการณ์ขณะนี้

ส่วนข้าวในช่วงที่ไทยเปิดรับจำหน่ายทุกเมล็ด ราคาที่ตกต่ำไม่เป็นไปตามกลไกการตลาดเป็นเพราะนโยบายของไทย จะเห็นได้จากการเป็นผู้ส่งออกมากที่สุดในโลก 8-9 ล้านตันต่อปี และมีสต็อกมากถึง 18 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็น 2-3 เท่าของการส่งออกแต่ละปี อีกทั้งยังมีการผลิตใหม่เพื่อออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเกรงว่าหากปริมาณข้าวเหล่านี้ปล่อยออกสู่ตลาด จะกระทบกับราคาและเป็นการทำลายกลไกการตลาดทั้งหมด

“ผมฟังการวิจารณ์แล้วก็อึ้ง แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็น เมื่อไทยประกาศว่าในขณะนี้สามารถระบายข้าวหมดแล้ว ราคาในตลาดเพิ่มขึ้นทันที จะมีที่เหลืออยู่บ้างก็ไม่มาก คิดว่าจะระบายได้ทั้งหมดภายในปีนี้และจะไม่ให้กระทบกับราคาข้าวที่จะออกสู่ตลาดในช่วงสิ้นปี” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ทั้งนี้จากสต็อกข้าว 18 ล้านตัน มี 2.2 ล้านตัน ที่ต้องระบายเป็นข้าวสำหรับภาคอุตสาหกรรม หมายถึงเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ และพลังงาน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด แต่ต่อมามีอำนาจศาลปกครองสั่งระงับไว้ ในช่วงต้นเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ปัจจุบันศาลเลิกระงับแล้ว ในขณะนี้จึงอยู่ระหว่างทยอยขนย้ายออกจากโกดัง และเปิดประมูลข้าวที่เหลือประมาณ 5.2 แสนตัน

อย่างไรก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าข้าวเหล่านี้จะไม่วนกลับสู่กลุ่มข้าวเพื่อบริโภค จึงเป็นหน้าที่ขององค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) และองค์การคลังสินค้า (อคส.) ที่เป็นเจ้าของโกดัง โดยที่ข้าวอยู่ในโกดังของ อคส. มากกว่า จึงกำหนดหลักเกณฑ์การขนย้ายข้าวอย่างรัดกุม ระบุต้องทำบัญชีการขนส่งข้าวแต่ละครั้ง มีแผนเส้นทางการเดินทาง แจ้งเวลาแต่ละจุดที่รถผ่าน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารคอยอำนวยความสะดวก ที่สำคัญข้าวที่ออกจากโกดังต้องบดละเอียดก่อนทุกเมล็ด เพื่อป้องกันนำกลับเข้ามาภาคการบริโภค ทั้งหมดจะมีคณะกรรมการคอยตรวจสอบและติดตามตลอดระยะเวลาการขนส่ง แม้ว่าข้าวดังกล่าวจะถูกขายต่อไปยังบริษัทที่ 3 ก็ต้องมั่นใจว่าจะถูกนำไปใช้เพื่อภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น

“ที่ต้องรอบคอบเรื่องการระบายข้าวออกจากโกดัง เพราะบางโกดังที่ถูกประมูลไปมีข้าวที่สามารถรับประทานได้รวมอยู่ด้วย แต่ที่ต้องระบายออกไปในลักษณะอาหารสัตว์ก็เพราะข้าวส่วนนี้เปิดประมูลไปแล้ว 3 รอบ ไม่มีคนซื้อ ดังนั้นหากเก็บไว้นานวันไปคุณภาพจะยิ่งแย่งลง ค่าเก็บรักษาสูงเกินไปกลายเป็นภาระของรัฐบาล หลายคนบอกหากขายไม่ได้ให้เอาไปทิ้ง แต่ทำอย่างนั้นไม่ได้จะก็โดนว่าไม่รักษาผลประโยชน์ เพื่อพิจารณาแล้วคิดว่าขายแบบยกคลังไปเลย แต่ข้าวนี้ก็ยังมีส่วนที่ดีอยู่ เลยต้องบดเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม”

พล.อ. ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และต้องรับผิดชอบการระบายข้าวในโครงการรับจำนำให้ได้ จึงเชิญนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

ในขณะนั้นมาหรือถึงแผนระบายข้าวมีเป้าหมาย ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันสั้นที่สุด แต่ได้รับคำตอบว่าข้าวมีจำนวนมากเกินไป การระบายข้าวจะเป็นปัญหากับตลาดข้าวทั้งระบบ หากสามารถทำได้สำเร็จใน 3 ปีถือว่าเก่งแล้ว

“มาถึงวันนี้การระบายข้าวดังกล่าวถือว่าประสบผลสำเร็จใน 3 ปีพอดี เหลือในโกดังอีกเพียงเล็กน้อย 5 แสนตันเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ในเร็วๆ นี้โดยจะใช้หลักเกณฑ์เดิมคือบดให้เข้าสู่ภาคอาหารสัตว์ทั้งหมด”

ทั้งนี้เป็นความพยายามของรัฐบาลที่มาแก้ปัญหา เช่นเดียวกับสินค้าเกษตรอื่น กรณีสต็อกมากกว่า 3 แสนตัน ที่เกิดขึ้นในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ในขณะที่การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)ได้ระบายหมดแล้ว เหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่คาดว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อตลาดภาพรวม

อย่างไรก็ตาม ที่เห็นว่าเศรษฐกิจของไทยยังไม่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทุกคนมองเฉพาะเศรษฐกิจในเขตเมืองใหญ่ ๆ ซึ่งที่ผ่านมาเติบโตมากโดยเป็นผลมาจากธุรกิจที่ไม่ถูกต้องทำตามกฎหมาย เมื่อรัฐบาลเข้ามาจัดระเบียบสังคมเงินหมุนเวียนในส่วนนี้ได้หายไป ดังนั้นการจับจ่ายใช้สอยจึงไม่คึกคักเหมือนเก่า แต่หากมองเศรษฐกิจตามชุมชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่จะมีเงินหมุนเวียนมากขึ้น

ที่มา คมชัดลึก

## **นบข.ไฟเขียวโครงการจำหน่ายข้าวยุ่งฉาง ให้สินเชื่อ 90% ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7,200 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 10,800 บาท**

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61 เริ่มโครงการตั้งแต่ 1 พ.ย.เป็นต้นไป สิ้นสุด 28 ก.พ.61 เผยให้สินเชื่อในอัตรา 90% ของราคาข้าว โดยข้าวเปลือกเจ้าได้ตันละ 7,200 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 10,800 บาท โดยยังได้เงินช่วยเหลือเป็นค่าขึ้นยุ้งอีกตันละ 1,500 บาท และค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 12,000 บาท

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือชาวนา โดยกำหนดอัตราสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61 ซึ่งกำหนดอัตราราคาให้สินเชื่อข้าวที่ 90% ของราคาเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง หรือราคาเฉลี่ยตั้งแต่เดือนส.ค.2557 ถึง ก.ค.2560 และจะเริ่มโครงการตั้งแต่ 1 พ.ย.2560 ถึง 28 ก.พ.2561 ตั้งเป้าไว้จำนวน 2 ล้านตันข้าวเปลือก สำหรับอัตราสินเชื่อข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้น 15% ราคาตันละ 10,800 บาท ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 10,800 บาท ข้าวเปลือกเจ้าราคาตันละ 7,200 บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 1 ตันละ 8,500 บาท

ทั้งนี้ รัฐบาลยังได้ให้ความช่วยเหลือเป็นค่าขึ้นยุ้ง (ค่าฝากเก็บ) อีกตันละ 1,500 บาท โดยจะได้รับ 1,000 บาทในช่วงทำสัญญา และได้รับอีก 500 บาทในช่วงไถ่ถอนคืน และยังจะได้รับการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ไร่ละ 1,200 บาท แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 12,000 บาท

ส่วนราคาที่เกษตรกรจะได้รับทั้งหมด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 15,300 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 11,100 บาท และข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ตันละ 12,000 บาท

สำหรับวงเงินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2560/61 จะใช้เงินจำนวน 21,000 ล้านบาท เป็นเงินหมุนเวียน แยกเป็นวงเงินสำหรับค่าขึ้นยุ้งฉาง จำนวน 4,038 ล้านบาท ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุง

คุณภาพข้าวจำนวน 48,321 ล้านบาท โดย นบข. จะเร่งจัดทำเอกสารเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติในเร็ว ๆ นี้

นอกจากนี้ ที่ประชุม นบข. ยังได้เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจีสด้า ร่วมมือกันจัดทำแอปพลิเคชัน สำหรับการเรียกใช้รถเกี่ยวข้าวของรัฐ หลังจากในปีที่ผ่านมา เกษตรกรประสบปัญหาการเรียกใช้รถเกี่ยวข้าว เพราะข้าวในหลายพื้นที่ออกพร้อมกัน ซึ่งคาดว่าจะได้เห็นแอปพลิเคชันดังกล่าวประมาณเดือนต.ค.2560 นี้

ที่มา Commerce News Agency

## นายกฯ ถกนบข. ตั้งคกก.เช็คสต็อกตามข้อร้องเรียนเพิ่มอีก 1 ชุด ยืนยันระบายข้าวตามหลักเกณฑ์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) ว่า มีการรายงานความคืบหน้าการระบายข้าวที่เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเชื่อว่าภาระในการเก็บรักษาข้าวในสต็อกจะลดลงมาก เพราะมีข้าวคงเหลือในปริมาณไม่มาก และทุกอย่างก็ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์ทั้งหมด แต่ในเรื่องของการตรวจสอบที่มีการตั้งข้อสังเกตต่างๆ ตนเองได้สั่งการให้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพิ่มเติมอีก 1 คณะ เพื่อลงไปตรวจสอบตามข้อสังเกตต่างๆ ภายใน 10 วัน เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนในกรณีข้อร้องเรียนต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ปล่อยปละเลยในทุกเรื่อง

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้มีปริมาณข้าวอยู่ในสต็อกรัฐบาลไม่ถึง 50% ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดมีข้าวเปลือกกว่า 2 แสนตัน ซึ่งไม่รวมข้าวนอกคลังที่มีจำนวนไม่มาก พร้อมย้ำว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานเพื่อระบายข้าวตามกรอบอย่างเต็มที่

ด้านนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ที่ประชุม นบข. ได้มีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 60/61 โดยกำหนดราคารับจำนำร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ อัตราสินเชื่อตันละ 10,800 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,800 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7,200 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 8,500 บาท โดยมีวงเงินสินเชื่อรวม 21,000 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.60 ถึง 28 ก.พ.61 โดยคาดว่าจะสามารถชะลอการขายข้าวในตลาดได้ตามเป้าที่ 2 ล้านตัน นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ยังช่วยเหลือค่าขึ้นยุ้งหรือค่าฝากเก็บข้าวอีกตันละ 1,500 บาท โดยใช้งบประมาณรวม 4,038 ล้านบาท

ที่ประชุมฯ ยังอนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรทุกราย โดยเป็นเงินจ่ายขาดให้กับชาวนา เพื่อช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวอีกไร่ละ 1,200 บาท คราวเรือนละไม่เกิน 12,000 บาท โดยจะใช้งบประมาณ 48,321 ล้านบาท ซึ่งโครงการทั้งหมดจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ที่ประชุมฯ มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมกันจัดทำแอปพลิเคชันเรียกรถเกี่ยวข้าว หลังจากปีที่ผ่านมาในหลายพื้นที่มีข้าวออกรวงมาพร้อมกันทำให้รถเกี่ยวข้าวไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้ดำเนินการในเดือนต.ค.นี้ ซึ่งทันต่อการเก็บเกี่ยวในฤดูกาลผลิตนี้

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)



## เวียดนาม

มีรายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 4.06 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ขณะที่ภาวะราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงเล็กน้อย ท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่ลดลง ขณะที่การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn crops) ใกล้สิ้นสุดลงแล้ว โดยราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ระดับ 385-390 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 385-395 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## เมียนมาร์

รัฐบาลเมียนมาร์เตรียมที่จะลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding; MoU) การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับประเทศบังคลาเทศในเร็ววัน โดยสาระสำคัญของการลงนามในครั้งนี้นี้เมียนมาร์จะจัดหาข้าวให้บังคลาเทศเมื่อได้รับการร้องขอในจำนวนปีละ 300,000 ตัน ในช่วงเวลา 5 ปี ซึ่งการจะตกลงซื้อขายจะมีการเจรจาเรื่องรายละเอียดของราคา ชนิดข้าว และการส่งมอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งบังคลาเทศได้แจ้งว่าต้องการนำเข้าข้าวในช่วงเดือนพฤศจิกายน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 65,512 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงประมาณ 3 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดลงขณะที่ผู้ซื้อบางส่วนได้ชะลอการซื้อข้าวในช่วงนี้เพราะคาดว่าราคายังคงมีแนวโน้มลดลงอีก โดยได้เสนอราคาซื้อข้าวในระดับที่ต่ำกว่า 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ผู้ส่งออกเสนอราคาขายข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 400-403 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 403-406 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน วงการคาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติในช่วงไม่กี่เดือนนับจากนี้จะลดลงเนื่องจากราคาข้าวเปลือกในประเทศยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่ราคาข้าวของอินเดียก็ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ประกอบกับค่าเงินรูปียังคงแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี โดยแข็งค่าขึ้นนับจากช่วงต้นปีประมาณ 6.5%

ทางการรายงาน ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมาว่ามีพื้นที่เพาะปลูกแล้วประมาณ 228.94 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 1% เมื่อเทียบกับจำนวน 232.52 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า การจัดหาข้าวตามโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีการผลิต 2016/17 (1 ตุลาคม 2016 – 30 กันยายน 2017) นั้น ณ วันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา สามารถจัดหาได้แล้วประมาณ 38.73 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 34.11 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่าการ

คาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ว่าในปีนี้จะจัดหาข้าวได้ถึง 38 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 4 ล้านตัน และนับเป็นสถิติสูงที่สุดที่รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ (สถิติเดิมคือ 36 ล้านตัน)

สำหรับปีการผลิต 2017/18 (ตุลาคม-กันยายน) รัฐบาลได้ตั้งเป้าจัดหาข้าวตามโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาล ไว้ที่ 37.5 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวจะมีจำนวนมากขึ้นจากปัจจัยด้านสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกมากขึ้น

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

### **บังคลาเทศ**

รัฐบาลบังคลาเทศได้อนุมัติแผนการนำเข้าข้าวจากกัมพูชาจำนวน 250,000 ตัน ตามสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (government-to-government deal) ในราคา 453 เหรียญต่อตัน โดยคาดว่าจะมีการส่งมอบในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ทั้งนี้เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลบังคลาเทศได้ลงนามซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวน 250,000 ตัน จากบริษัท Vinafoods 2 แบ่งเป็นข้าวขาวจำนวน 200,000 ตัน ในราคา 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) และข้าวเหนียว 50,000 ตัน ในราคา 470 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) ซึ่งในขณะนี้ได้มีการส่งมอบข้าวไปเป็นส่วนใหญ่แล้ว

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

### **อิรัก**

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) รายงานผลการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่าอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวนทั้งหมด 120,000 ตัน โดยซื้อข้าวจากปากีสถานซึ่งเสนอราคาต่ำสุดที่ 416 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF FO) จำนวน 30,000 ตัน และข้าวจากอูรูกวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 580.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF FO)

การประมูลครั้งนี้ มีผู้ยื่นเสนอข้าวจากไทยจำนวนรวมประมาณ 233,000 ตัน ในราคาระหว่าง 420.45-453.0 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF FO) และเสนอข้าวจากไทยในราคา 457 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF Liner out) ส่วนการเสนอข้าวจากประเทศอื่นๆนั้นประกอบด้วย ข้าวจากสหรัฐฯเสนอราคา 660 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF FO) จำนวน 30,000 ตัน ข้าวจากอาร์เจนติน่าเสนอราคา 579 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF FO) จำนวน 30,000 ตัน ข้าวจากบราซิลเสนอราคา 584 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF FO) จำนวน 30,000 ตัน ข้าวจากอินเดียเสนอจำนวนรวมประมาณ 60,000-113,000 ตัน ในราคา 574 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF FO) หรือราคา 578 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF Liner Out) และเสนอข้าวบาสมาตี 1121 จำนวน 30,000 ตัน ในราคา 1,045 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF FO) ข้าวจากอูรูกวัยเสนอจำนวนรวมประมาณ 120,000 ตัน ในราคาระหว่าง 580.5-587.0 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF FO) และเสนอราคา 591 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF Liner Out)

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

### **อิหร่าน**

สำนักงานศุลกากร (the Iranian Customs Administration) รายงานว่า ในช่วง 5 เดือนแรก (20 มีนาคม 2017-22 สิงหาคม 2018) ของปีงบประมาณ 2017/2018 (20 มีนาคม 2017-19 มีนาคม 2018) อิหร่านนำเข้าข้าวคิดเป็นมูลค่าประมาณ 963 ล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 1,145,247 ตัน ลดลงประมาณ 7.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลงประมาณ 6.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลงประมาณ 7.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 13,278 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 17.70% เมื่อเทียบกับจำนวน 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 2,587 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*